

\*

Số 73 - KH/TU

Pleiku, ngày 01 tháng 8 năm 2013

## KẾ HOẠCH

**Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về  
“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y  
tế giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn thành phố Pleiku**

Thực hiện Chương trình số 55-CTr/TU ngày 07/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020”, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

### **I. Thực trạng công tác BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Pleiku**

Trong những năm qua, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, Đảng bộ thành phố đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống cho người lao động, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Cuối năm 2012, thành phố có 14.400 người lao động tham gia BHXH bắt buộc (chiếm 6,61% dân số); 12.050 đối tượng tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (5,53% dân số); 101.586 đối tượng tham gia BHYT (46,6% dân số).

Công tác chi trả lương hưu và các chế độ BHXH kịp thời, đầy đủ đến tay người nhận. Công tác khám, chữa bệnh BHYT, đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, chuyển viện... có nhiều chuyển biến tích cực. Bước đầu thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT... góp phần tích cực trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội của thành phố.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT còn một số hạn chế nhất định. Đối tượng tham gia BHXH còn thấp, còn nhiều đơn vị sử dụng lao động chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT chưa nghiêm. Một số đơn vị có hiện tượng né tránh đóng BHXH, BHYT cho người lao động; nợ BHXH kéo dài, đóng không đủ số lao động làm việc thực tế tại doanh nghiệp hoặc đóng thấp hơn mức lương hiện hưởng... Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến quyền lợi của người lao động không được đảm bảo theo Luật định.

## **II. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp**

### **1. Mục tiêu**

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá XI), Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản liên quan nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân về chính sách BHXH, BHYT. Thực hiện tốt các quy định về đối tượng bắt buộc tham gia BHXH, BHYT theo đúng lộ trình quy định của Luật BHXH, Luật BHYT. Phấn đấu đến năm 2020, đạt từ 20% đến 30% lực lượng lao động trên địa bàn thành phố tham gia BHXH; 100% lực lượng lao động trên địa bàn thành phố tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 100% dân số tham gia BHYT.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ đối với người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tham gia BHXH, BHYT.

- Sử dụng quỹ BHXH, BHYT đúng quy định, đúng mục đích, an toàn, có hiệu quả; giải quyết kịp thời, đầy đủ quyền lợi chính đáng của người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT.

### **2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu**

**2.1- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về BHXH, BHYT**

- Các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về BHXH, BHYT, làm cho mọi người nắm vững quan điểm BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), gắn với việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT; ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác BHXH, BHYT và lộ trình tiến tới BHYT toàn dân đến các ngành, các cấp và cán bộ, đảng viên, người sử dụng lao động, người lao động trong các thành phần kinh tế, học sinh và nhân dân trên địa bàn thành phố Pleiku.

- Tăng cường phối hợp giữa BHXH thành phố với các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể thuộc thành phố trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật và vận động các tầng lớp nhân dân tham BHXH, BHYT. Kịp thời phát hiện và biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp;

đồng thời, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân, đơn vị vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.

### **2.2- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác BHXH, BHYT**

- Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cần xác định rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân.

- Hằng năm, đưa mục tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình BHXH và BHYT toàn dân vào nghị quyết của các cấp ủy và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế hàng năm; thực hiện nghiêm tiêu chí phát triển BHYT trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Các cơ quan, đơn vị đưa nội dung thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT vào tiêu chí xét thi đua hàng năm.

### **2.3- Tăng cường công tác quản lý của nhà nước về BHXH, BHYT**

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước và BHXH ở các cấp trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Khuyến khích người dân, nhất là người có thu nhập thấp tham gia BHXH, BHYT. Quản lý tốt đối tượng tham gia BHXH, BHYT từ cơ sở. Nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ BHYT đối với nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, hộ nghèo...

- Triển khai thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của thành phố; xây dựng chương trình, đề án thực hiện Chiến lược phát triển BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của thành phố đến năm 2020.

Ngành Y tế xây dựng kế hoạch củng cố, đầu tư nâng cấp các cơ sở khám, chữa bệnh từ thành phố đến cơ sở nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tăng cường công tác quản lý chuyên môn, giáo dục y đức, nâng cao chất lượng khám bệnh BHYT, tạo điều kiện thuận lợi và làm hài lòng người bệnh trong quá trình tiếp cận các dịch vụ y tế. Thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường quản lý các hoạt động khám chữa bệnh để hạn chế, ngăn chặn tình trạng lạm dụng kỹ thuật cao, thuốc đắt tiền, trục lợi quỹ BHYT.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về BHXH trên địa bàn thành phố; nắm và quản lý chắc đối tượng trong diện tham gia BHXH. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng (Phòng Tài chính - Kế hoạch, BHXH thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố...) xây dựng quy chế phối hợp quản lý các đơn vị và số lao động thực tế làm việc ở đơn vị đăng ký tham gia BHXH. Tăng cường công tác thanh tra việc tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT đối với các đơn vị sử dụng lao động. Hằng năm, lập dự toán ngân sách đóng, hỗ trợ BHYT cho các đối tượng theo quy định.

Ngành Giáo dục và đào tạo tăng cường tuyên truyền đối với cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên trong ngành, phụ huynh, học sinh hiểu rõ trách

nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia BHYT. Chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện tốt BHYT học sinh.

Phòng Tài chính – Kế hoạch kịp thời chuyển nguồn kinh phí ngân sách nhà nước mua BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi, các đối tượng chính sách khác và hỗ trợ mức đóng cho một số đối tượng khác theo quy định kịp thời, đảm bảo quyền lợi của đối tượng thụ hưởng.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ tiền mua thẻ BHYT cho đối tượng cận nghèo, đối tượng gặp hoàn cảnh khó khăn để họ được tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT.

- Liên đoàn Lao động thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT trong công nhân, viên chức và người lao động; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động tham gia BHXH, BHYT.

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, chính sách BHXH, BHYT. Ngăn chặn kịp thời tình trạng trốn đóng, chiếm dụng, nợ đọng quỹ BHXH, BHYT; xử lý nghiêm những đơn vị cố tình trốn đóng, chiếm dụng, nợ quỹ bảo hiểm kéo dài, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động và các tổ chức, cá nhân lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT. Đồng thời, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thực hiện các quy trình thủ tục thu không đúng quy định hoặc gây cản trở ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm.

#### **2.4- *Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ BHXH, BHYT***

- Tiếp tục thực hiện củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống cơ quan BHXH, BHYT theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường quản lý các hoạt động khám, chữa bệnh cho người tham gia BHYT.

- Xây dựng và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực BHXH, BHYT, đảm bảo về chuyên môn, nghiệp vụ. Ứng dụng tốt công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia, thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của người lao động. BHXH thành phố và ngành y tế coi trọng trách nhiệm, thái độ đối xử, phục vụ tốt đối với người tham gia BHXH, BHYT.

- Chăm lo thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT. Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng.

hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Phục vụ chi trả chế độ cho mọi người tham gia BHXH, BHYT chính xác, thuận tiện và kịp thời; đặc biệt là đối với các đối tượng trẻ em, người nghèo, hưu trí và đồng bào dân tộc thiểu số.

### III. Tổ chức thực hiện

1. Trên cơ sở Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ chính trị (khóa XI) và Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố, triển khai xây dựng kế hoạch BHYT toàn dân đến năm 2020.

2. Các tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy tổ chức quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ chính trị (khóa XI) và Kế hoạch này của Ban Thường vụ Thành ủy trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng ủy các xã, phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình.

3. Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức và người lao động.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể thao, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Trang Thông tin điện tử Thành phố và Bản tin tuyên truyền của Đảng bộ thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ chính trị (khóa XI) và Kế hoạch này của Ban Thường vụ Thành ủy có tin, bài phản ánh tình hình, kết quả thực hiện.

5. Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với UBND thành phố và các ngành chức năng có liên quan tham mưu triển khai nội dung Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy và định kỳ tham mưu tổ chức sơ kết theo hướng dẫn của Tỉnh ủy. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để kịp thời chỉ đạo.

#### Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),
- Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy (báo cáo),
- UBKT Tỉnh ủy (báo cáo),
- Các đ/c Thành ủy viên khóa X (theo dõi),
- Các TCCS Đảng trực thuộc (thực hiện),
- Các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể Thành phố (thực hiện),
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**



**Phan Ngọc Anh**